

Số: 21 /BC-TCT

Bắc Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO

**Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tại các Sở, cơ quan; UBND các huyện, thành phố trong tháng 4/2017**

**I. Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, cơ quan; UBND các huyện, thành phố trong tháng 4/2017**

### 1. Tình hình, kết quả thực hiện

Ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (*Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 01/3/2017*); Tổ công tác tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác (*Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 10/3/2017*); ban hành Kế hoạch hoạt động trong năm 2017 (*Kế hoạch số 911/KH-TCT ngày 27/3/2017*); thành lập 04 đoàn đi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại UBND huyện Lục Ngạn và các Sở: Nội vụ, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đến nay đã dần đi vào nề nếp; hầu hết các cơ quan, đơn vị đã triển khai xây dựng quy chế nội bộ; một số đơn vị đã thành lập Tổ công tác về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và nhiệm vụ của lãnh đạo sở, cơ quan, đơn vị giao (*như: UBND huyện Hiệp Hòa, Lục Nam*).

Trong tháng 4/2017, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố (*sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị*) có chuyển biến rõ nét, tiến bộ hơn rất nhiều so với trước. Theo số liệu thống kê trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, từ ngày 01/01/2017 đến 30/4/2017, có tổng số 665 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong đó có 178 nhiệm vụ đã thực hiện (đúng hạn: 161, quá hạn: 17); 145 nhiệm vụ đang thực hiện (trong hạn: 145, quá hạn: 0); 342 nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện (đúng hạn: 325, quá hạn: 17). Tỷ lệ nhiệm vụ đã thực hiện chiếm 27%; tỷ lệ nhiệm vụ đã thực hiện đúng hạn đạt 90% (*có Phụ lục kèm theo*).

## **2. Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc**

### **2.1. Thuận lợi**

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động, tích cực trong chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao được tổ chức thực hiện trên phần mềm Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tại Văn phòng UBND tỉnh, qua môi trường mạng, thuận lợi trong nhắc việc, tra cứu và giao việc; giúp các cơ quan, đơn vị chủ động trong giải quyết công việc.

### **2.2. Khó khăn, vướng mắc**

Phần mềm Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi còn chưa thuận tiện, nhất là các chức năng tra cứu, thống kê báo cáo và phân cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Một số cơ quan, đơn vị đến nay chưa tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm Hệ thống (như: *BQL DA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh, BQL DA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Trường CĐ nghề Bắc Giang, Trường CĐ Việt Hàn, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc tỉnh, Liên minh các HTX, Công ty Điện lực Bắc Giang*).

Một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (như: *Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh*) do đặc thù công việc nên hạn chế việc bố trí máy tính có kết nối Internet trong giải quyết công việc; do vậy, cán bộ làm đầu mối được phân công thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao không thường xuyên, kịp thời cập nhật tiến độ, kết quả được giao.

Việc cập nhật nhiệm vụ giao còn chưa kịp thời, đầy đủ, do đó dẫn tới việc thống kê các nhiệm vụ không chính xác, đầy đủ so với nhiệm vụ thực tế mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các văn bản chỉ đạo, điều hành.

### **2.3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc**

Phần mềm Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi đang hoạt động thử nghiệm còn đang tiến hành nâng cấp hoàn thiện.

Nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ, chuyên viên chưa có thói quen hoặc “ngại” làm việc trên môi trường mạng, dẫn đến thực tế kết quả xử lý nhiệm vụ được giao đã hoàn thành, nhưng trên phần mềm Hệ thống vẫn báo quá hạn hoặc chưa thực hiện.

## **II. Kết quả kiểm tra tại các Sở, cơ quan; UBND các huyện, thành phố trong tháng 4/2017**

Trong tháng 4/2017, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các Sở: Nội vụ, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Lục Ngạn. Tổ công tác báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra như sau:

### **1. Kết quả kiểm tra tại Sở Nội vụ**

Theo kết quả rà soát, thống kê từ ngày 01/01/2017 đến 30/4/2017, tổng số nhiệm vụ giao Sở Nội vụ: 28 nhiệm vụ, trong đó:

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 06 (đúng hạn: 04; quá hạn: 02);
- Số nhiệm vụ đang thực hiện: 22 (trong hạn: 22; quá hạn: 0);
- Số nhiệm vụ chưa thực hiện: 0.

Sở Nội vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ phức tạp, đột xuất. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Sở đã cụ thể hóa và tiếp tục giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện. Kết quả, cơ bản các nhiệm vụ đều đảm bảo tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ như: Đối với nhiệm vụ hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình của Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 còn phụ thuộc vào ý kiến của Bộ, ngành trung ương. Nhiệm vụ tham mưu xây dựng Đề án sáp nhập xã Bồ Hạ và thị trấn Bồ Hạ, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Kép, thành phố Bắc Giang còn phụ thuộc vào điều kiện, tiêu chí ở mỗi địa phương.

### **2. Kết quả kiểm tra tại Sở Công Thương**

Theo kết quả rà soát, thống kê từ ngày 01/01/2017 đến 30/4/2017, tổng số nhiệm vụ giao Sở Công Thương: 18 nhiệm vụ, trong đó:

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 06 (đúng hạn: 06; quá hạn: 0);
- Số nhiệm vụ đang thực hiện: 12 (trong hạn: 12; quá hạn: 0)
- Số nhiệm vụ chưa thực hiện: 0

Sở Công Thương đã xác định rất rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, do đó đã tập trung cao, thống nhất về ý chí và hành động, tạo môi trường hứng khởi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Duy trì tốt chế độ họp giao ban định kỳ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực thi nhiệm vụ được giao.

### **3. Kết quả kiểm tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo**

Theo kết quả rà soát, thống kê từ ngày 01/01/2017 đến 30/4/2017, tổng số nhiệm vụ giao Sở Giáo dục và Đào tạo: 15 nhiệm vụ, trong đó:

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 07 (đúng hạn: 06; quá hạn: 01);
- Số nhiệm vụ đang thực hiện: 08 (trong hạn: 08; quá hạn: 0);
- Số nhiệm vụ chưa thực hiện: 0.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa từng nhiệm vụ, nội dung và giao trách nhiệm cho các phòng chuyên môn tổ chức thực hiện. Tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp quản lý giáo dục, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành và tập trung chỉ đạo thực hiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đối với nhiệm

vụ Phân đấu có học sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc tế là khó khăn. Để có được học sinh đạt giải quốc tế phụ thuộc chủ yếu vào tố chất của học sinh.

#### **4. Kết quả kiểm tra tại UBND huyện Lục Ngạn**

Theo kết quả rà soát, thống kê từ ngày 01/01/2017 đến 30/4/2017, tổng số nhiệm vụ giao UBND huyện Lục Ngạn: 89 nhiệm vụ, trong đó:

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 30 (đúng hạn: 29; quá hạn: 01);
- Số nhiệm vụ đang thực hiện: 59 (trong hạn: 59; quá hạn:0);
- Số nhiệm vụ chưa thực hiện: 0.

UBND huyện đã chủ động và sớm triển khai, giao nhiệm vụ và tổ chức ký cam kết trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; Chủ tịch UBND huyện thường xuyên kiểm tra thực tế để nắm tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, có sự chỉ đạo kịp thời, trực tiếp đối với các vấn đề cấp thiết, đồng thời chỉ đạo thường xuyên tại các phiên họp thường kỳ UBND huyện và các hội nghị giao ban hàng tháng.

Chủ tịch UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ trọng tâm, các nội dung cam kết với Chủ tịch UBND huyện tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2017. Thiết lập hồ sơ theo dõi, báo cáo định kỳ tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

### **III. Các kiến nghị, đề xuất của Tổ công tác**

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Tổ công tác kiến nghị với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, cơ quan, UBND các huyện, thành phố triển khai ngay một số nhiệm vụ:

1. Sở Nội vụ: Tập trung chỉ đạo hoàn thành một số nhiệm vụ sắp tới hạn; nhất là chuẩn bị tốt các nội dung trình UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2017, đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự thủ tục đối với những nội dung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh đưa thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

Tham mưu tuyển đủ số lượng giáo viên còn thiếu đảm bảo định mức giáo viên trên lớp, đảm bảo cơ cấu bộ môn để nâng cao chất lượng dạy và học; đề xuất cơ chế, chính sách cho hợp đồng giáo viên mầm non đảm bảo ổn định tổ chức, nề nếp dạy và học ngay từ đầu năm học mới.

2. Sở Công Thương: Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ hội nghị Xúc tiến tiêu thụ vải thiều và Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại TP. Hà Nội;

Tiếp tục tham mưu, đề xuất và đôn đốc để đạt 30% số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có hệ thống xử lý nước thải; nâng cao chất lượng điện nông thôn trên địa bàn;

Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật, Chủ trì

phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNN và các cơ quan liên quan rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ quản lý vật tư nông nghiệp trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp;

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh thực hiện dán tem, kẹp chì toàn bộ cây xăng trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện thi và xét tốt nghiệp các cấp, đặc biệt là kỳ thi THPT quốc gia. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả sau 01 năm thực hiện Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát lược bỏ những chức năng không cần thiết của phần mềm Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, đảm bảo việc tra cứu, thống kê báo cáo thuận tiện; nâng cấp hoàn thiện phần mềm, theo hướng: Lãnh đạo các Sở, cơ quan; UBND huyện, thành phố được tạo nhiệm vụ; phân công xử lý, đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết công việc của các phòng, đơn vị trực thuộc.

5. UBND huyện Lục Ngạn: Tập trung khắc phục khó khăn do điều kiện khách quan thời tiết, khí hậu làm ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất nông lâm nghiệp của địa phương, đặc biệt là sản phẩm hoa quả của huyện. Hoàn thành dự án xây dựng bãi xử lý rác thải của huyện.

6. Các sở, cơ quan; UBND huyện, thành phố: Tiếp tục bám sát, tổ chức thực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; bố trí cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ giao; kịp thời cập nhật tiến độ, kết quả trên Hệ thống quản lý cơ sở theo dõi.

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tại các Sở, cơ quan; UBND các huyện, thành phố trong tháng 4/2017. Tổ công tác đề nghị các Sở, cơ quan; UBND huyện, thành phố căn cứ vào nội dung của Báo cáo này, triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị cần quyết liệt hơn nữa trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận: *Ly*

- Lưu: VT, TH.Cường.

**Bản điện tử:**

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP; các phòng, đơn vị.

TỔ TRƯỞNG



CHANG VĂN PHÒNG UBND TỈNH  
Nguyễn Đức Đăng

**Phụ lục**  
**TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH**  
**UBND TỈNH GIAO CHO CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG**

(Kèm theo Báo cáo số **17** /BC-TCT ngày **27** /4/2017 của Tổ công tác)

TT	Cơ quan, đơn vị	Tổng số công việc	Đã thực hiện và báo cáo			Đang thực hiện			Chưa thực hiện		
			Quá hạn	Đúng hạn	Không hạn	Quá hạn	Đúng hạn	Không hạn	Quá hạn	Đúng hạn	Không hạn
1	Ban Dân tộc	12	0	2	1	0	7	2	0	6	2
2	Ban quản lý các KCN	8	0	1	0	0	0	0	0	4	3
3	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
4	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	6	1	0	0	0	0	0	1	4	0
5	BQL DA ĐTXD các công trình GT tỉnh	11	0	3	0	0	0	0	0	5	3
6	BQL DA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh	10	0	0	0	0	0	0	2	5	3
7	BQL DA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh	10	0	0	0	0	0	0	2	5	3
8	Công an tỉnh	10	0	0	0	0	0	0	2	7	1
9	Công ty Điện lực Bắc Giang	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10	Cục Thi hành án tỉnh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cục Thống kê tỉnh	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
12	Cục Thuế tỉnh	5	0	0	0	0	0	0	1	4	0
13	Đài PTTH tỉnh	10	0	0	0	0	0	0	2	5	3
14	Kho bạc tỉnh	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0

TT	Cơ quan, đơn vị công việc	Số công việc	Đã thực hiện và báo cáo			Đang thực hiện			Chưa thực hiện		
			Quá hạn	Đúng hạn	Không hạn	Quá hạn	Đúng hạn	Không hạn	Quá hạn	Đúng hạn	Không hạn
15	Liên minh các HTX	5	0	0	0	0	0	0	1	1	3
16	Ngân hàng Nhà nước	4	0	1	0	0	0	0	0	3	0
17	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh	5	0	0	0	0	0	0	0	2	3
18	Sở Công Thương	18	0	6	0	0	12	0	0	0	0
19	Sở Giáo dục và Đào tạo	15	1	6	0	0	8	0	0	0	0
20	Sở Giao thông vận tải	14	3	3	0	0	0	0	0	4	4
21	Sở Kế hoạch - Đầu tư	21	1	6	2	0	1	0	0	9	2
22	Sở Khoa học và Công nghệ	12	0	3	3	0	0	0	0	4	2
23	Sở Lao Động - TB&XH	19	0	4	6	0	0	0	0	6	3
24	Sở Ngoại vụ	10	0	3	1	0	0	0	0	4	2
25	Sở Nội vụ	28	2	4	0	0	22	0	0	0	0
26	Sở Nông Nghiệp & PTNT	14	1	2	0	0	0	0	0	7	4
27	Sở Tài Chính	24	0	7	2	0	0	0	0	13	2
28	Sở Tài nguyên và Môi trường	16	1	3	0	0	0	0	0	7	5
29	Sở Thông tin và Truyền thông	17	0	7	0	0	2	0	0	4	4
30	Sở Tư pháp	11	0	2	1	0	0	0	0	4	4
31	Sở Văn hoá, TT-DL	10	1	1	0	0	0	0	0	5	3

TT	Cơ quan đơn vị	Tổng số	Đã thực hiện và báo cáo			Đang thực hiện			Chưa thực hiện		
			Quá hạn	Đúng hạn	Không hạn	Quá hạn	Đúng hạn	Không hạn	Quá hạn	Đúng hạn	Không hạn
32	Sở Xây dựng		0	9	1	0	0	0	0	5	2
33	Sở Y tế	14	0	2	0	0	6	1	0	3	2
34	Thanh tra tỉnh	13	1	3	1	0	0	0	0	5	3
35	Trường CD nghề Bắc Giang	10	0	0	0	0	0	0	2	5	3
36	Trường CD Việt Hàn	10	0	0	0	0	0	0	2	5	3
37	UBND huyện Hiệp Hòa	18	0	2	2	0	11	1	0	0	2
38	UBND huyện Lạng Giang	18	0	2	0	0	0	0	0	11	5
39	UBND huyện Lục Nam	19	1	7	3	0	1	0	0	4	3
40	UBND huyện Lục Ngạn	89	1	29	0	0	59	0	0	0	0
41	UBND huyện Sơn Động	17	1	2	0	0	0	0	0	9	5
42	UBND huyện Tân Yên	17	0	3	0	0	0	0	0	9	5
43	UBND huyện Việt Yên	22	2	1	0	0	2	0	0	10	7
44	UBND huyện Yên Dũng	22	0	6	1	0	6	0	0	5	4
45	UBND huyện Yên Thế	16	0	2	0	0	11	1	0	0	2
46	UBND Thành phố Bắc Giang	23	0	5	0	0	0	0	0	14	4
47	Ban An toàn giao thông tỉnh	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2
<b>Tổng:</b>		<b>665</b>	<b>17</b>	<b>137</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>214</b>	<b>111</b>